



ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร (สพพ.๖) และตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (สพพ.๖)

ตามที่ได้มีประกาศกรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และจะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ นั้น

กรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จังหวัดจันทบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ปรากฏตาม เอกสารแนบท้าย ๑

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ปรากฏตาม เอกสารแนบท้าย ๒

ให้ผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เข้ารับการประเมินฯ ตามวัน เวลา และสถานที่การประเมินฯ ดังกล่าว

กรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จังหวัดจันทบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ให้ทราบ ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จังหวัดจันทบุรี และที่เว็บไซต์ www.doa.go.th/oad6 และ www.doa.go.th (หน่วยงานสังกัดกรม ⇨ ส่วนกลาง ⇨ กองการเจ้าหน้าที่ ⇨ ข่าวสาร ⇨ ข่าวสอบ)

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรงหรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกงสวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะได้

๔. การเข้า...

๔. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ต้องปฏิบัติดังนี้

๔.๑ ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า ๓๐ นาทีแต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว

๔.๒ ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินโดยเคร่งครัด

๔.๓ ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น

๔.๔ เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่ประเมินโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมิน และต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังประเมินอยู่

๕. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจจะพิจารณาสั่งการให้คะแนนก็ได้

๖. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กรมวิชาการเกษตรได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือคุณสมบัติที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายพิทวัฒน์ อ่อนทองกลาง)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร

ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร (สวพ.๖)

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๖๒๑๐๐๑	ว่าที่ ร.ต. ธีรณภ ชารณอารัญ
๖๒๑๐๐๒	นางสาวพิมพ์กามาศ มุ่งอาสา
๖๒๑๐๐๓	นายอดิศร หาญนีก
๖๒๑๐๐๔	นางสาวปัญญารัตน์ พันบุญ
๖๒๑๐๐๕	นายธงชัย บุญเยี่ยม
๖๒๑๐๐๖	นายธีภพ สมัครดี
๖๒๑๐๐๗	นางสาวอลิสา สอนงไทย
๖๒๑๐๐๘	นางสาวชุตติมา ยืนยง
๖๒๑๐๐๙	นางสาวเพ็ญพร เบ้าโชติ
๖๒๑๐๑๐	นางสาววรลักษณ์ พรหมมา
๖๒๑๐๑๑	นายสหรัฐ ทองคำ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (สวพ.๖)

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๖๑๑๐๐๑	นางสาวนนธิชา ทวีชาติ
๖๑๑๐๐๒	นางสาวรัตนภรณ์ ท่วมเจริญ
๖๑๑๐๐๓	นายพลิชฐ์ กลางประพันธ์

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร

ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร (สวพ.๖) และตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (สวพ.๖)

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และวิธีการประเมิน(สัมภาษณ์)	วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินฯ	ตำแหน่ง	เลขประจำตัวผู้สมัคร
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ๒. การบริการที่ดี ๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ๔. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม ๕. การทำงานเป็นทีม	วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคาร อเนกประสงค์ สำนักวิจัยและพัฒนาการ เกษตรเขตที่ ๖ ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี	เจ้าพนักงานการเกษตร เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	๖๒๑๐๐๑ - ๖๒๑๐๑๑ ๖๑๑๐๐๑ - ๖๑๑๐๐๓